
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ผนึกก าลังกรมวิชาการเกษตร 

ถ่ายทอดวิชาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสู่สมาชิกสหกรณ์ 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสานกรมวิชาการเกษตร ส่งเจ้าหน้าท่ีมา อบรมเพิ่มความรู้ วิชาการผลิต

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวให้แก่เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อน าไปขยายผลในการถ่ายทอดสู่ สมาชิก

สหกรณ์ได้พัฒนากระบวนการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ วเหลือง -ถั่วเขียวให้มีคุณภาพ และแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ พืช

ขาดแคลน 

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดภายหลังร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แบบบูรณาการ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร และภาคเอกชน

ว่า ปัจจุบัน ความต้องก ารใช้เมล็ดพันธุ์ดีของเมล็ดถั่วเหลือง และถั่วเขียวในประเทศไทยมีจ านวนมาก                    

แต่ปริมาณของผลผลิตในรูปของเมล็ดพันธุ์มีน้อย มาก เน่ืองจากที่ผ่านมาขาด ขั้นตอนภายหลังจาก                      

กรมวิชาการเกษตรได้ท าการวิจัยเสร็จ แต่การส่งต่อไปยังแหล่งที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ยังไม่มี และเมื่อมีการปรับ

โครงสร้างภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท าให้ศูนย์พันธุ์พืชรับผิดชอบเร่ืองพันธุ์ข้าวเพียงอย่างเดียว 

ส่งผลท าให้เมล็ดพืชชนิดอ่ืนๆ  โดยเฉพาะถั่วเหลือง และถั่วเขียวขาดแคลน เกษตรกรมีปัญหามากในการไป

ซื้อหาเมล็ดพันธุ์จากท้องตลาด  ซึ่ง เป็นเมล็ด พันธุ์ที่ไม่บริสุทธิ์ และ ไม่มีคุณภาพ ขณะเดียวกันเมื่อ                      

กรมวิชาการเกษตร ท าการ วิจัยได้พันธุ์ ที่ดีออกมา แต่การที่ถ่ายทอด สู่เกษตรกร  หรือส่งให้เกษตรก รได้มี

โอกาสใช้เพื่อขยายพันธุ์ต่อนั้น มีน้อยมาก ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เล็งเห็นว่ายัง มีหลายสหกรณ์ที่มี

ศักยภาพและมีความสามารถเป็นผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ที่ดี  เน่ืองจากมีโรงงานและ เคร่ืองมือที่จะปรับปรุงสภาพ

เมล็ดพันธุ์ และมีความพร้อมทางด้านเงินทุน กรมฯ จึง มีนโยบายที่จะช่วยให้เกษตรกร ได้มีแหล่งผลิตเมล็ด

พันธุ์ที่ดี โดยใช้ขบวนการสหกรณ์ มาเชื่อมต่อกับงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร เมื่อ หน่วยงานของกรม

วิชาการเกษตรสามารถ ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ก็จะส่งต่อไปยังสหกรณ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย  ทั้งนี้                   

เมื่อสหกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ แล้ว จะส่งกลับมาให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะแจกจ่า ย

ให้สมาชิกสหกรณ์น าเมล็ดพันธุ์ดีไปใช้ ซึ่งเป็นประเด็นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเมล็ดพันธุ์ ที่ขาดแคลนและด้อย

คุณภาพให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป 
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 อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มี 19 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเชื่อว่า จะสามารถ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้ไม่ น้อยกว่า 3,000 ตันในปีนี้ เน่ืองจากหน้าแล้งในช่วงปีหน้า และหน้าแล้งในช่วงเดือน

ธันวาคมนี้   เป็นช่วงที่ รัฐบาลจะปรับระบบการผลิตข้าว จะให้ใช้พืชตระกูลถั่วเข้าไปช่วย แต่ในปีที่ผ่านมา  

ไม่สามารถท าได้เพราะไม่มี เมล็ดพันธุ์ ถั่ว ส่วนเร่ืองคุณภาพ เป็น สิ่งที่กรมฯ ค านึงอยู่เสมอ เพราะเกษตร กร             

ที่จะเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด  โดยจะเข้มงวดให้เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีชีวิต

เพื่อที่จะสามารถน าไปปลูกต่อได้ ซึ่งต่างจากเมล็ดพันธุ์ทั่วไปที่น าไปเพาะเป็นถั่วงอก จะไม่ค านึงถึงเร่ือง

คุณภาพ ฉะนั้น กรมฯ จึงได้มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่เร่ง ท างานอย่างใกล้ชิด โดยมีการต้ังคณะท างานร่วมกัน

ทั้งสองหน่วยงาน  ซึ่งมีนายโอภาส กลั่นบุศย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน และมีการจัด

งบประมาณจัดการอบรมความรู้อย่างเข้มข้น ขณะเดียวกันก็มีการประสานงานไปยังกรมวิ ชาการเกษตร เพื่อ

ส่งวิทยากรมา ท างานควบคู่กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ในการ ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผลิตเมล็ดพันธุ์

ให้กับสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป   

“ อย่างไรก็ตาม ได้ให้นโยบายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ว่า 5 คร้ังแรกที่มีการอบรมความรู้ วิทยากร
จะใช้จากกรมวิช าการเกษตร  จากนั้นในคร้ังที่ 6-10 จะใช้วิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีวิทยากร
จากกรมวิชาเกษตรเป็นพี่เลี้ยง และหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้องเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ได้เอง  ฉะนั้น ภายใน 10 คร้ังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จะต้อง ฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้เร่ือง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ เท่าเทียม กับเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร จากนั้น จึงจะออกไปท างาน ถ่ายทอดความรู้
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ต่อไปในอนาคต ” 
 นายสมชาย กล่าวอีกว่า การส่งเสริมเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองนั้น  การใช้กากถั่วเหลือง เพื่อน ามา
ท าอาหารสัตว์มีปริมาณเกือบ 2 ล้านตันต่อปี   การส่งออกผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี จากเดิมเมื่อปี 2537 
ใช้ถั่วเหลืองประมาณ 9 แสนตัน วันนี้ใช้ประมาณ 1.9 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตประเทศไทยมีประมาณ 2 แสน
ตัน ที่เหลืออีก 1 ล้านกว่าตัน  ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ หากเราต้องการลดปริม าณการน าเข้าถั่วเหลืองนั้น
สามารถท าได้  เพราะพื้นที่ ทั่วประเทศไทย สามารถปลูกถั่วเหลืองได้  แต่จะท าอย่างได้ให้เกษตรกรมีแหล่ง              
ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี สามารถส่งขายได้ในราคาที่คุ้มการลงทุน ดังนั้น ถั่วเหลืองเป็นพืช ชนิดหนึ่งที่ยังมีโอกาส
เติบโต  ถ้าปล่อยให้ เกษตรกรปลูกข้าวแต่มีคู่แข่งทั่วโลก เราต้องหันกลับมาม องหาพืชชนิดอ่ืน ที่ประเทศ
ไทยสามารถก้าวสู่การ เป็นผู้น า ซึ่งเป็น เร่ือง ที่จะต้องให้ความรู้ แก่ เกษตรกร ได้มีข้อมูล ในการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ การท างานบูรณาการร่วมระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมวิชาการเกษตร จะไม่หยุดอยู่ แค่
โครงการเมล็ดพันธุ์ถั่วเท่านั้น แต่ยังมีโครงการพืชชนิดอ่ืนๆ ที่จะท าร่วมกันในอนาคตต่อไป 


